



ที่ 86/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

รายการ “ล่องสรอายุ งานสง่า” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ททบ. 5)  
สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ททบ. 5) ได้ออกอากาศรายการ “ล่องสรอายุ งานสง่า” ตอนที่ 181 สายลมแห่งสันติภาพ ณ เมืองนางาซากิ ซึ่งมี ดร. สง่า ดามาพงษ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการฯ โดยรายการได้พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิและสวนสันติภาพ เพื่อรำลึกเหตุการณ์เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯ ที่ระเบิดปรมาณู ที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2488 พร้อมบทสัมภาษณ์ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะจากรายการ “ล่องสรอายุ งานสง่า” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ซึ่งครอบคลุมการดูแลคุ้มครองคนไทย การส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้านทุกมิติระหว่างไทยกับ 13 จังหวัดในเขตกงสุล ได้แก่ มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประจำปี 2566 (Thai Festival Fukuoka & Visit Thailand Year 2023) เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ สวนเทนจินจูโอ เมืองฟูกูโอกะ ภายใต้ธีม “คิดถึงไทย” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว อาหาร และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักนิยมแพร่หลายมากขึ้นในวงกว้าง

รายการ “ล่องสรอายุ งานสง่า” เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวและโภชนาการ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และภูมิปัญญาไทย โดยผสมผสานความรู้ด้านวัฒนธรรมกับโภชนาการ ออกอากาศทางช่อง ททบ. 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการ “ล่องสรอายุ งานสง่า” ตอนที่ 181 ย้อนหลังได้ทาง Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=ciNbS8pBkLM>

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

\* \* \* \* \*

8 สิงหาคม 2566



สแกนเพื่อรับชมรายการฯ ตอนที่ 181

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับคณะจากรายการ “ส่องสราญ งานสง่า”  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566



รายการ “ส่องสายบุญ งานสง่า” ตอนที่ 181 สายลมแห่งสันติภาพ ณ เมืองนางาซากิ  
ออกอากาศทางช่อง ททบ. 5 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566



**เรื่องน่ารู้**  
**สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ**

- ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยในชั้นที่ต่างตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น
- สร้างสัมพันธ์มิตรกับผู้นำท้องถิ่นญี่ปุ่น
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยในประเทศญี่ปุ่นและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศไทย





